



BẢN TIN

# THÔNG BÁO NỘI BỘ

## HUYỆN ỦY YÊN DŨNG

TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 - 2023



**I Bác Hồ với Công đoàn Việt Nam**

**I Tám gương hội viên nông dân học tập và làm theo Bác**

**I Một số giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII**

SỐ 06

2023





**Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Yên Lư**



**Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028**

## **BÁC HỒ VỚI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM**

**C**hủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người còn đặt cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam, tổ chức đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1923), Nguyễn Ái Quốc viết: “Việc cần thiết hiện nay là phát động một cuộc tuyên truyền để thành lập các tổ chức công đoàn ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và phát triển các công đoàn hiện có còn dưới hình thức phiêu thai”. Đồng thời, Người nhấn mạnh trong tác phẩm: “Đường cách mệnh” (1927): “Tổ chức công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

Trước sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng của phong trào công nhân Việt Nam, ngày 28/7/1929, dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đã cử đồng chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay.

Có thể khẳng định rằng, trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng sau này, Bác Hồ đặc biệt quan tâm tới từng bước đi, bước trưởng thành của Công đoàn Việt Nam. Người thường xuyên quan tâm đến công tác Công đoàn và phong trào công nhân lao động; dành nhiều thời gian để đi thăm, nói chuyện và chỉ dẫn về công tác Công đoàn. Trực tiếp Bác Hồ đã ký Sắc lệnh ban hành Luật Công đoàn, trong đó chỉ rõ mục đích của tổ chức công đoàn: “Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”; đồng thời giao cho tổ chức công đoàn quyền quản lý, điều hành Quỹ bảo hiểm xã hội để duy trì hoạt động công đoàn và bảo đảm lợi ích thiết thực của người lao động.



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Hà Nội, ngày 28/4/1964.

Ảnh tư liệu.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trong lúc cả nước tập trung chống “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”, vừa “kháng chiến, vừa kiến quốc”, Bác rất quan tâm chăm lo cho tổ chức Công đoàn, đề ra nhiệm vụ và quyền lợi cho tổ chức công đoàn hiện nay là: “Công đoàn Việt Nam phải là một tổ chức đơn giản, vững vàng, có nhiệm vụ giữ gìn quyền lợi cho công nhân và giúp cho chính phủ trong việc xây dựng đất nước”.

Ngày 19/01/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân viên, học viên Trường Cán bộ Công đoàn. Tại đây, Bác căn dặn: “Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Đảng vì Đảng mình là Đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được. Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc. Bởi thế, Công đoàn phải hiểu để giải thích cho công nhân hiểu rằng công nhân không có sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành công được, không thắng lợi được. Vì vậy, phải tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng trong hàng ngũ công nhân”.



☞ Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bên cạnh sự quan tâm về xây dựng, củng cố tổ chức, Bác Hồ cũng luôn luôn nhắc nhở kêu gọi giai cấp công nhân vận động phong trào Thi đua ái quốc. Từ sáng kiến của Bác, Công đoàn Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua nổi tiếng và đạt được những kết quả vô cùng to lớn như: Phong trào “Thi đua ái quốc”, “Tăng gia sản xuất vũ khí”, “Tất cả cho tiền tuyến”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”, “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua 2 tốt” ... đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử phong trào công nhân và lịch sử Công đoàn nước ta.

Ngày 18/7/1969, không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng cho đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Coi lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn tạo nên hạnh phúc cho mọi người và cho cả thế hệ mai sau.

Đối với cán bộ Công đoàn, Bác căn dặn: “Cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật...” và “phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng”. “Phải cố gắng học tập văn hóa, chính trị, nghiệp vụ,... cố gắng vươn lên để không ngừng tiến bộ”. Phải kiên quyết thực hiện đấu tranh trong nội bộ công nhân, viên chức để gạt bỏ những thói hư tật xấu của giai cấp bóc lột cũ còn sót lại. Cán bộ công đoàn không những phải giỏi về chính trị mà còn phải thạo về kinh tế; không thể lãnh đạo chung chung. Phải biết dựa vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo của quần chúng, học tập kinh nghiệm của quần chúng tạo điều kiện cho họ nắm được những hiểu biết khoa học, kỹ thuật.

Có thể nói, suốt đời phấn đấu vì lợi ích của dân tộc, của giai cấp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng tuyệt vời về đạo đức, về nhân cách và đặc biệt là tình yêu bao la đối với nhân dân lao động. Người đã từng nói: Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là đất nước được độc lập, tự do, nhân dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Từ sau ngày hoà bình lập lại cho đến phút cuối đời, Bác vẫn dành trọn vẹn niềm tin sắt đá vào bản lĩnh, sức mạnh của giai cấp công nhân, bởi vì hơn ai hết, Người hiểu sâu sắc rằng: Tương lai và tiền đồ dân tộc phụ thuộc phần lớn vào giai cấp tiên phong này. Đúng như lời nhận xét: “Một điểm nổi bật trong đạo đức của Hồ Chí Minh là lòng yêu nước. Nhưng ở đây không phải là lòng thương người siêu giai cấp, trừu tượng, mà là tình thương yêu giai cấp đối với công nhân, tình yêu thương rộng lớn đối với nhân dân lao động, đối với những người cùng khổ”.

94 năm qua, nhằm hiện thực hóa tư tưởng của Bác “giữ gìn lợi quyền cho công nhân”, cùng sự phát triển của lịch sử xã hội Việt Nam, Công đoàn Việt Nam vẫn luôn là tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân do chính công nhân, lao động tự nguyện lập ra, để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân, lao động. Đó là một trong những chức năng cơ bản nhất của Công đoàn Việt Nam, được cụ thể hóa trong Hiến pháp, Luật Công đoàn và các luật có liên quan.

Trong thời gian tới, bằng những hoạt động thiết thực, các cấp Công đoàn, mỗi cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động cần luôn luôn phấn đấu và không ngừng học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh. Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam nhất định sẽ nêu cao bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, hùng cường như ý nguyện của Bác Hồ kính yêu./.

# **TẤM GƯƠNG HỘI VIÊN NÔNG DÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC**

**X**ác định việc học tập và làm theo gương Bác Hồ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Hội Nông dân huyện Yên Dũng đã triển khai sâu rộng các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả hội viên. Các phong trào thi đua yêu nước của hội nông dân huyện trong những năm qua được thực hiện theo hướng “đoàn kết – đổi mới – sáng tạo – phát triển” đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực. Hội viên nông dân Lưu Xuân Vy, thôn Hồng Sơn, xã Lăng Sơn – Giám đốc HTX Nông nghiệp cao thôn Hồng Sơn là một trong những điển hình đó.

Là hội viên nông dân còn rất trẻ, sinh năm 1991, anh Lưu Xuân Vy đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp trên chính quê hương mình sinh ra với mô hình nuôi chim bồ câu và mô hình nông nghiệp cao với công nghệ hiện đại. Được biết, anh sớm đã có đam mê với nông nghiệp. Năm 2017, kinh tế gia đình gặp khó khăn nên anh đã quyết định đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Anh chia sẻ: Rất may mắn, khi sang Nhật anh được làm việc tại một nông trại sản xuất nông nghiệp. Ban ngày anh



**Anh Lưu Xuân Vy (bên trái) giới thiệu về kỹ thuật nuôi chim bồ câu**

làm việc, tối về anh dành nhiều thời gian để tự tìm tòi kinh nghiệm phát triển sản xuất, chăn nuôi. Anh đã tìm hiểu rất nhiều về kinh nghiệm nuôi chim bồ câu. Đến cuối năm 2021, anh về nước, anh bắt đầu thực hiện ước mơ của bản thân. Với số vốn tích lũy được sau 4 năm lao động xa quê, anh cùng một người em họ đã xây dựng một trang trại nuôi chim bồ câu với quy mô 1.000 đôi vào tháng 1 năm 2022, tổng số vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng.

Kiên trì và bền bỉ, vừa bắt tay vào nuôi, vừa tích lũy kinh nghiệm, 2 tháng đầu mới nuôi có tới 30% số chim bồ câu bị chết. Khó khăn càng khiến anh quyết tâm hơn, tìm mọi giải pháp để khắc phục cho chim không bị bệnh. Từ tháng thứ 3 trở đi, trang trại chim bồ câu của anh đã phát

triển và cho thu nhập ổn định. Sau 10 tháng, anh đã mở rộng quy mô lên hơn 8.000 đôi chim tại 4 trang trại, tổng quy mô hơn 3.000 m<sup>2</sup>; trong đó 2 trang trại lớn ở Dốc Sàn, huyện Lục Nam và 2 trang trại nhỏ ở thôn Hồng Sơn, xã Lăng Sơn, huyện Yên Dũng.

Khi mở rộng quy mô thì “đầu ra” cũng là một vấn đề. Có thời gian anh Vy phải lặn lội ra các chợ đầu mối, các chợ bán lẻ để tìm mối hàng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, anh đã có đầu ra ổn định, các thương lái chủ yếu là các thương lái đến Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh... Hiện trang trại hoạt động với số lượng xuất chuồng ổn định. Mỗi lần xuất bán tổng ở 4 trang trại khoảng 7.000 con. Năm đầu tiên trang trại đã thu về hơn 500 triệu đồng.

*(Xem tiếp trang 9)*

# MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY YÊN DŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

**\* Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng**

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị, văn hoá ; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực... Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc để kịp thời giải quyết, tạo sự đồng thuận xã hội; tổ chức 05 kỳ hội nghị thông tin với tổng số 1.150 đại biểu tham dự... Tổ chức các hội nghị triển khai nhiệm vụ, sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW kịp thời, hiệu quả. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, đã tổ chức 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng với tổng số 2.329 học viên. Tăng cường điều tra, nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội; tích cực đấu tranh ngăn chặn, phân bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng; duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện.

Huyện ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác tổ chức đảng, đảng viên và các chính sách đối với cán bộ; Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, kết nạp 64 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 58 đảng viên dự bị, xóa tên 12 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 06 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/2/2023 cho 95 đồng chí và đợt 19/5/2023 cho 105 đồng chí đủ điều kiện đảm bảo theo đúng quy định. Tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém của các

chi, đảng bộ sau kiểm điểm năm 2022. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử 05 đồng chí, bổ nhiệm 03, điều động 03 đồng chí, luân chuyển 02 đồng chí bổ nhiệm lại 04 đồng chí; chỉ định bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở...

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; ban hành Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; Tập trung kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề, đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, đề án, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Huyện ủy... Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành 181 cuộc kiểm tra, qua đó kiểm tra 12 tổ chức đảng và 181 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Giám sát chuyên đề 146 cuộc, qua đó giám sát 25 tổ chức đảng và 155 đảng viên...

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/HU ngày 29/01/2021 về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; xây dựng điểm mô hình “Chính quyền thân thiện” tại xã Đồng Phúc và Lãng Sơn. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đồng chí cấp ủy viên các cấp với Nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã tổ chức được 69 cuộc tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, với 3407 người tham dự, đóng góp được 273 ý kiến, kiến nghị. Thường trực Huyện ủy đã tổ chức 01 cuộc tiếp xúc, đối thoại với đoàn



viên, thanh niên huyện. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy...

**\* Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội:**

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 684,875 tỷ đồng, đạt 42,82% dự toán; trong đó thu trên địa bàn 375,329 tỷ đồng, đạt 31,72% dự toán. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,71%. Tiếp tục chỉ đạo duy trì thực hiện 33 mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa chất lượng với tổng diện tích trên 1.100 ha; triển khai duy trì thực hiện 10 vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích sản xuất trên 160ha; 54 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng trên 16ha.

Huyện ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng các sản phẩm đặc trưng có lợi thế, tiềm năng và sản phẩm OCOP theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn huyện năm 2023; trong đó dự kiến có 7-8 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Công tác quy hoạch tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập quy hoạch chung thành phố Bắc Giang mở rộng đến năm 2045, trong đó bao gồm toàn bộ diện tích huyện Yên Dũng; cung cấp số liệu phục vụ lập các Đề án, Chương trình, Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án: Đường ĐH.5B, ĐT.398 đoạn thị trấn Nham Biền - Đồng Việt, QL.17 đoạn cống Kem - Tiên Phong, đường nối từ ĐT.299 đi ĐT.293 (đoạn qua Trạm Y tế thị trấn Tân Dân cũ), xây dựng một số trục giao thông theo hình thức BT...

Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường và có chuyển biến. Hoàn thành việc lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung giải

quyết các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo quy định.

Công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước được quan tâm, chú trọng. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo. Chất lượng công tác phổ cập giáo dục được duy trì, hệ thống trường, lớp học duy trì ổn định. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh khác, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý nhà nước về hành nghề y, được ngoài công lập được quan tâm. Việc thực hiện chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, công tác giảm nghèo.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Tăng cường chỉ đạo đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

**\*Lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:** Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ của ngành dọc cấp trên với nhiệm vụ chính trị của huyện; tích cực tham mưu, phối hợp triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện giai đoạn 2021-2025 và các đề án do ngành dọc triển khai. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023-2028.../.

# MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM SAU HƠN 02 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXII NHIỆM KỲ 2020-2025



Đầu đường nối Quốc lộ 17 – Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Tiên Phong

Sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, có nhiều nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, nên đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân tăng khá, đạt

17,6% (vượt mục tiêu Đại hội), cơ cấu kinh tế chuyên dịch tích cực; kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các mô hình và vùng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả cao tiếp tục được duy trì và mở rộng; đã có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch có chuyển biến tiến bộ. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,97%. An ninh chính trị, trật

tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới, mang lại hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, nhân dân tin tưởng, phấn khởi tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau hơn 2 năm thực hiện, hầu hết



các chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành so với mục tiêu đề ra đến năm 2025.

Sau thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện uỷ Yên Dũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

**Thứ nhất**, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo đạt kết quả. Phải luôn nắm vững và nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc và chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước. Thực hiện thật tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết thống nhất; kiên định, nhất quán, giữ vững nguyên tắc trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới.

**Thứ hai**, làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cũng như công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước. Bám sát các mục tiêu, nghị quyết, chủ trương đã ban hành của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch hằng tháng,

hàng quý, hàng năm ở địa phương, đơn vị; vướng mắc, khó khăn ở đâu, phải kịp thời bàn giải pháp tháo gỡ ngay ở đó, phải linh hoạt, không cứng nhắc, không buông xuôi, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

**Thứ ba**, tập thể cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan đơn vị các cấp phải thực sự đoàn kết, làm việc tuân thủ nguyên tắc tập trung, không trông chờ cấp trên. Phân công rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng cơ quan đơn vị, cá nhân các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; tăng cường đi thực tế nắm chắc tình hình; sâu sát, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp thu ý kiến, đề xuất cách làm mới, hiệu quả, từ đó điều chỉnh phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp.

**Thứ tư**, làm tốt công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp phân công đúng người, đúng việc để phát huy được năng lực, sở trường công tác của cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần phát huy cao tính thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực

minh phụ trách; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ.

**Thứ năm**, tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; qua đó biểu dương kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu; phê bình và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không né tránh khó khăn; trong quản lý, điều hành và thực hiện chính sách bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch để đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.../.

# MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ KẾT LUẬN SỐ 23-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII

Ngày 22/11/2017 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Kết luận số 23-KL/TW TW về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau 05 năm thực hiện Kết luận trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, sản phẩm tuyên truyền trong công tác xây dựng, chính đôn Đảng và hệ thống chính trị của huyện.

Hiện nay, huyện Yên Dũng có 03 sản phẩm tuyên truyền gồm: Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình; Cổng thông tin điện tử thuộc UBND huyện và Bản tin thông báo nội bộ thuộc Huyện ủy. Trong đó Chương trình phát thanh sản xuất 01 chương trình/ngày, chương trình truyền hình huyện sản xuất 03 chương trình/tuần; Bản tin Thông báo nội bộ huyện xuất bản hàng tháng với số lượng 520 bản/tháng... Qua đó đã thông tin, tuyên truyền đậm nét, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;



về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp tình hình thực tiễn của huyện và nhu cầu của Nhân dân. Đặc biệt, những sản phẩm tuyên truyền của huyện đã góp phần quan trọng trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Là huyện đang trong quá trình phát triển nhanh, nhiều dự án lớn chuẩn bị triển khai, do vậy các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của huyện là rất nhiều, đòi hỏi việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sẽ phải tăng cường nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện trong thời gian tới. Trước yêu cầu đó, đề tiếp tục

triển khai hiệu quả Kết luận số 23-KL/TW TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư khóa XII “về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hai là, thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; tăng cường công tác



chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn huyện; tích cực theo dõi thông tin nhằm phát hiện và đề xuất các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp “báo hóa” tạp chí và những biểu hiện những nhiễu của phóng viên báo chí khi tác nghiệp tại huyện.

*Ba là*, đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chí. Thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo môi trường hoạt động báo chí thuận lợi để báo chí phản ánh trung thực, đúng định hướng các mặt của đời sống xã hội, nhất là các vấn đề phức tạp, quan trọng, nhạy cảm.

*Bốn là*, quán triệt, thực hiện nghiêm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam nhằm giữ vững tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí, kiên quyết không để chệch hướng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của báo chí, nhất là trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phản ánh các mặt đời sống xã hội.

*Năm là*, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục, nâng cao lượng phát hành, phạm vi, chất lượng phủ sóng, định hướng thông tin và dư luận xã hội./.

## TÂM GƯƠNG...

(Tiếp theo trang 3)

Là hội viên nông dân, anh Vy được tham dự các hội nghị triển khai, quán triệt các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh nhận thức được việc học tập và làm theo Bác không khó, phải bằng những hành động cụ thể. Từ đó, anh lại càng quyết tâm tạo ra giá trị cao nhất trên mảnh đất sản xuất của gia đình bằng sự lao động sáng tạo của mình.

Trong một năm vừa quản lý 4 trang trại chim bồ câu, anh vừa lặn lội làm việc và học tập tại các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong và ngoài tỉnh để thực hiện đam mê của mình. Cuối năm 2022, anh bắt tay vào xây dựng hệ thống nhà màng quy mô hơn 7.000m<sup>2</sup>, tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng. Mô hình được thực hiện công nghệ hiện đại với hệ thống nhà màng, có hệ thống quạt đối lưu không khí tự động, tời biên tự động, rèm cắt mái tự động... Tháng 3/2023, mô hình đi vào sản xuất những vụ nông sản đầu tiên. Ở vụ hè anh trồng hơn 4.000m<sup>2</sup> dưa lưới, 2.000m<sup>2</sup> dưa chuột, còn lại là dưa lê Hàn Quốc, đảm bảo tiêu chuẩn VietGap. Mỗi đợt cho thu hoạch hàng chục tấn sản phẩm. Đầu ra ổn định cho hệ thống siêu thị Winmart và BigC Thăng Long... cung luôn không đủ cầu.

Không chỉ làm kinh tế

giỏi, anh Lưu Xuân Vy còn luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, luôn tích cực học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương; của Hội cấp trên, tích cực đóng góp hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Anh chia sẻ: Mục tiêu trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả của hợp tác xã, để có thể tạo nhiều việc làm ổn định cho bà con nông dân. Hiện nay, ở HTX của anh đang tạo việc làm ổn định cho 16 người với mức lương từ 7 đến 8 triệu đồng...và nhiều lao động thời vụ. Mặc dù là một mô hình mới, nhưng với kinh nghiệm của mình, anh sẵn sàng chia sẻ cho những người muốn khởi nghiệp từ việc chăn nuôi chim bồ câu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao giống như anh.

Học tập và làm theo Bác từ ý chí quyết tâm và hành động, không ngừng học tập, luôn theo đuổi đam mê và hướng đến thành công là điều chúng ta nhận thấy rõ nhất ở người nông dân trẻ này, hy vọng trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng học hỏi cách làm hay, mô hình sản xuất có hiệu quả nhằm khai thác tiềm năng của địa phương, góp phần xây dựng làng quê ngày càng giàu đẹp./.

## KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, RÀ SOÁT, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

**T**rong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tích cực chỉ đạo, tham gia phối hợp với lực lượng Công an triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài (NNN) tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về cư trú của NNN; phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của NNN trên địa bàn huyện còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, một số nơi dễ xảy ra tình trạng NNN cư trú, hoạt động trái phép. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các huyện, thành phố phát hiện một số vụ việc, đối tượng có dấu hiệu tội phạm, tổ chức môi giới NNN ở lại Việt Nam trái phép; một số đối tượng môi giới thông qua “công ty ma” làm dịch vụ bảo lãnh cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho NNN; một số công ty, doanh

nh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn làm giả tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của NNN trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Nhằm tăng cường triển khai đồng bộ các hoạt động để tuyên truyền đến tất cả các thôn, tổ dân phố, khu dân cư và mọi người dân (kể cả NNN đang cư trú và hoạt động tại Việt Nam) nắm rõ, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, hoạt động của NNN tại Việt Nam; rà soát, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của NNN; chủ động phòng, chống các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến NNN trên địa bàn. Đồng thời đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý cư trú, hoạt động của NNN; chỉ ra những tồn tại, sơ hở, thiếu sót, kịp thời tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục và triển khai các giải pháp quản lý về cư trú, hoạt động của NNN; phân công rõ trách nhiệm, gắn với thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác phối hợp quản lý NNN...;

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn huyện Yên Dũng, trong đó xác định công tác trọng tâm cần thực hiện như sau:

Các cơ quan, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò, cùng tham gia phối hợp với lực lượng Công an các cấp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của NNN ngay tại cơ sở; xác định rõ trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã và người đứng đầu các lực lượng có liên quan khi xảy ra buông lỏng quản lý, điều hành để tổ chức, cá nhân lợi dụng, tiếp tay cho NNN phạm tội, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Tích cực kiểm tra các cơ sở do tổ chức, cá nhân cho NNN thuê nhà ở, thuê phương tiện đi lại; các địa điểm NNN cư trú, hoạt động như nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ... có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn, trong đó kiểm tra điều kiện kinh doanh; việc thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của NNN; hướng dẫn,

*(Xem tiếp trang 13)*



## CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRONG THỜI GIAN QUA

Qua 02 năm triển khai Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện về chính sách BHXH tự nguyện được nâng lên.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện luôn được tăng cường, đẩy mạnh đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn, phát huy vai trò của các hội, đoàn thể, nhất là trong “Tháng cao điểm” vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện nhằm củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong quần chúng Nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh



Cán bộ BHXH huyện tư vấn về BHXH tự nguyện cho người dân thị trấn Nham Biền

công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng trong hệ thống tuyên giáo, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về chính sách BHXH tự nguyện trên “Bản tin nội bộ” của Ban Tuyên giáo Huyện ủy phục vụ sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

Ban Dân vận Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại các cuộc họp, hội nghị giao ban hằng tháng, các hội nghị sơ kết, tổng kết của ngành, đơn vị; nội dung tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT; lợi ích đối với mỗi người dân và toàn xã hội; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH tự nguyện; trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị... trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực

☞ hiện chính sách... Ban vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT tại các thôn, tổ dân phố.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện biên tập, phát trên 1.200 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Tháng cao điểm” vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện hằng năm. UBND xã, thị trấn đã chỉ đạo tuyên truyền hằng ngày (02 lần/ngày) trên hệ thống truyền thanh cơ sở các nội dung liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện; các quy trình thủ tục, quyền lợi, trách nhiệm của người dân tham gia BHXH tự nguyện... trong “Tháng cao điểm” hằng năm.

BHXH huyện đã tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn, Đơn vị dịch vụ thu, nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến toàn thể người lao động và Nhân dân; phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Bru điện huyện tổ chức 105 Hội nghị tuyên truyền với trên 3.500 lượt người tham dự, tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ 155

cuộc với trên 2.000 lượt người tham dự, nhằm kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện về chính sách BHXH tự nguyện có sự chuyển biến rõ nét, đồng thời lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, thu hút được đông đảo người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh. Trước khi có Chỉ thị số 08-CT/TU, năm 2020, toàn huyện có 2.223 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 2,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện; người dân vẫn còn thiếu thông tin và nhận thức chưa thực sự đầy đủ về chính sách, quyền lợi tham gia BHXH tự nguyện; vẫn còn khoảng 40.000 chưa tham gia BHXH... Nhưng từ sau khi có Chỉ thị số 08-CT/TU được ban hành, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng 1.726 người. Đến ngày 01/6/2023 toàn huyện có 3.949 người

tham gia BHXH tự nguyện, đạt 4,35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, cao hơn 1,85% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH (năm 2025 là 2,5%); là một trong những địa phương phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện mới cao trong tốp đầu của tỉnh. Tỷ lệ nợ BHXH giảm dần; quyền lợi người tham gia BHXH được đảm bảo. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT vào các hoạt động BHXH được đẩy mạnh, phát huy cao năng lực, hiệu quả của bộ máy BHXH cấp huyện.

Có được kết quả trên là nhờ vào sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn. Do đó, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện tăng nhanh qua các năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì và phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ☞



trên địa bàn, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

**Một là**, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH tự nguyện đến các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Hằng năm, đưa chỉ tiêu về BHXH tự nguyện vào Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và người đứng đầu.

**Hai là**, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về BHXH tự nguyện theo hướng nhấn mạnh về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, giá trị thiết thực chính sách BHXH tự nguyện đối với mỗi người dân; giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách đối với việc chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống cho người lao động và Nhân dân.

**Ba là**, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (truyền thông theo chiến dịch, theo chủ đề...) và các hoạt động truyền thông trên môi trường Internet, mạng xã hội, nhằm lan tỏa sự cần thiết, vai trò, lợi ích, giá trị nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện; cần tập trung tuyên truyền: người lao động trong các làng nghề, trang trại thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ, hội viên hội nông dân sản xuất kinh doanh, thợ thủ công, lao động tự do làm việc theo hợp đồng khoán, mùa vụ, người lao động nghỉ việc tại các doanh nghiệp...

**Bốn là**, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về BHXH tự nguyện: Các cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng thời kỳ, phải tính toán, xác định chỉ tiêu về phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là việc dự báo tăng, giảm đối tượng do thay đổi chính sách, đề đưa ra các giải pháp duy trì và phát triển bền vững số người đang tham gia.../.

## KẾ HOẠCH..

(Tiếp theo trang 10)

phổ biến quy định, quy trình thực hiện khai báo tạm trú, hoạt động cho thuê phương tiện và yêu cầu các chủ cơ sở cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; lập biên bản xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Tổ chức sơ kết, đánh giá thực trạng công tác quản lý cư trú, hoạt động của NNN; những tồn tại, thiếu sót trong công tác theo dõi, quản lý; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra bỏ lọt hành vi vi phạm. Kịp thời tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn tình hình trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của NNN.

Tổng hợp, thống kê số liệu NNN theo quốc tịch, mục đích nhập cảnh, số đối tượng nhập cảnh trái phép, số đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam, số có vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh; tổng số lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn, số lao động NNN là chuyên gia tay nghề cao, số lao động phổ thông; số lao động NNN thuộc diện phải cấp Giấy phép lao động và số không thuộc diện cấp Giấy phép lao động; đánh giá thực trạng, tình hình công tác quản lý khai báo tạm trú và công tác quản lý lao động nước ngoài tại địa phương; công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động của NNN.

Để thực hiện những nội dung trên, UBND huyện giao các cơ quan có liên quan như Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tài chính - Kế hoạch; UBND các xã, thị trấn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tích cực đẩy mạnh các biện pháp nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với NNN nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động tại địa phương./.

## TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO TRẺ EM, HỌC SINH DỊP HÈ NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Hiện nay, các em học sinh tại các trường bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2022-2023. Đây là dịp các em tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí sau một năm học. Bên cạnh những mặt tích cực, việc tham gia các hoạt động trên nếu không được kiểm soát sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho các em học sinh như: đuối nước, tai nạn giao thông...và các tai nạn đáng tiếc khác. Nguyên nhân chủ yếu là do phụ huynh chưa quản lý chặt chẽ con em mình; các em chưa đủ nhận thức hoặc thiếu kỹ năng phòng ngừa, bị dụ dỗ, lôi kéo; công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức còn hạn chế; các đơn vị chức năng chưa làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn; các điểm vui chơi, giải trí chưa trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị an ninh, hướng dẫn, các phương án bảo đảm an toàn cho người sử dụng...

Trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung và địa bàn huyện Yên Dũng nói riêng đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em. Nhằm quản lý, bảo đảm an toàn, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em, thanh, thiếu niên,



Tham gia các lớp học bơi sẽ hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ em

học sinh, nhất là trong thời gian nghỉ hè, UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để phụ huynh và học sinh biết, nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh; đồng thời cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn; các điểm vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống, bãi tắm... cần chủ động kiểm tra, trang bị đầy đủ các trang thiết bị an ninh, hướng dẫn, có các phương án bảo đảm an toàn cho người sử dụng, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cần chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại đối với trẻ em, học sinh. Tuyên

truyền, quán triệt cho thanh, thiếu niên, học sinh chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, đặc biệt là về phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...; giáo dục nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật, hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng liên quan tới hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ chính khóa được quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

(Tiếp theo trang 18)

# KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC ĐƯỢC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA


76 năm qua, ngày 27/7 hằng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, mang đậm tính nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam, là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bày tỏ lòng tưởng nhớ, sự tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bậc anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng – những tượng đài lịch sử bất tử sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Song bất chấp đạo lý ấy, các thế lực thù địch, phản động vẫn luôn luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn để xuyên tạc, chống phá chính sách đối với người có công của Đảng và Nhà nước ta.

Trên nhiều trang mạng xã hội, truyền thông, diễn đàn hải ngoại, các thế lực thù địch, phần tử bất mãn đưa ra luận điệu xuyên tạc, rêu rao rằng: “Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là không cần thiết, vô nghĩa” để hình thành chế độ Cộng sản. Hay lợi dụng một số vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, xuyên tạc, vu khống, nói xấu Đảng, Nhà nước ta: “Đảng, Nhà



nước đã lãng quên, không quan tâm đến thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng”. Họ kích động, kêu gọi, tập hợp những người bất mãn để lập ra các câu lạc bộ, hội, nhóm cựu chiến binh, từ đó kích động biểu tình, viết thư ngỏ đòi yêu sách, gây rối an ninh trật tự. Họ xuyên tạc, kích động, đưa ra các bài viết, video clip lập lờ đánh tráo giá trị, đổi trắng, thay đen, đưa ra kiến nghị phải công nhận thương binh, liệt sĩ cho những tử sĩ ở chế độ cũ. Một số người được mang danh “nhà dân chủ, nhân sĩ, trí thức” bất mãn, một số vị linh mục tôn giáo chống đối, lợi dụng vấn đề “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”,... đẩy mạnh hoạt

động chống phá để xét lại cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phủ nhận sự đấu tranh với biết bao hy sinh của các thế hệ cha, anh ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những thủ đoạn trên tuy không phải chiêu trò mới mà các thế lực thù địch thực hiện trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công là thủ đoạn thể hiện sự tột cùng của bản chất bất nhân, vô ơn, bạc nghĩa để phục vụ mục tiêu chống phá, tạo ra nhận thức lệch lạc, làm suy giảm lòng tin của một bộ phận quần chúng Nhân dân với Đảng, 



☞ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, cùng với hàng triệu người con ưu tú của dân tộc, huyện Yên Dũng đã có trên 5.115 người con của quê hương đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ ấy để cho đất nước ta được độc lập, tự do, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Suốt chiều dài 76 năm qua, cùng với cả nước, các cấp, các ngành và các địa phương của huyện luôn phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng và đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Trên cơ sở các quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã hướng dẫn đối tượng chính sách lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo đúng quy định, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét giải quyết chế độ chính sách

cho trên 3.300 đối tượng, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn chế độ, đúng đối tượng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công theo quy định; đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp hàng tháng, chế độ điều dưỡng, trợ cấp một lần, mai táng phí, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo, chế độ bảo hiểm y tế... đối với người có công và thân nhân của người có công với ngân sách hàng năm trên 6 tỷ đồng/tháng.

Công tác chăm sóc đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được huyện chú trọng. Vào các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), từ huyện đến cơ sở đều tổ chức các đoàn đại biểu đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Việc xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm đầu tư; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực. Đặc biệt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc người có công đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương. Các chương trình lớn như “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà tình nghĩa”, “Sổ tiết kiệm tình

nghĩa”... đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trở thành phong trào tự nguyện, tự tâm trong các tầng lớp Nhân dân, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công, tăng cường an sinh xã hội và “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn huyện.

Những kết quả đó là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định các cấp uỷ, chính quyền của huyện không bao giờ quên ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đồng thời, đó là cơ sở thực tiễn quan trọng nhất bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện ta nói riêng và cả nước nói chung. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân của huyện hãy luôn nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc, thấp hèn đối với chính sách người có công mà chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới./.

## HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

**Hỏi:** Đồng chí A bị khai trừ ra khỏi Đảng, có khiếu nại lên cấp trên. Khi xem xét, giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng cấp trên phát hiện đồng chí còn có một số vi phạm nữa nhưng chưa được xem xét, xử lý. Vậy, có xem xét những vi phạm mới phát hiện này cùng với việc xem xét lại những vi phạm đã bị thi hành kỷ luật trong quy trình xem xét khiếu nại kỷ luật của đồng chí A hay không?

**Trả lời:**

Tại Khoản 1, Điều 24, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

*“Giải quyết khiếu nại về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật trong quyết định kỷ luật và về nguyên tắc, thủ tục, quy trình, thẩm quyền thi hành kỷ luật mà đảng viên bị kỷ luật có khiếu nại. Trong quá trình giải quyết, nếu phát hiện đảng viên khiếu nại có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn tố cáo thì cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, quyết định”.*

Như vậy, theo quy định trên, khi giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, nói chung chỉ giải quyết những nội dung mà đảng viên bị kỷ luật có khiếu nại. Trường hợp câu hỏi nêu, nếu qua xem xét những vi phạm đã nêu trong quyết định kỷ luật nhận thấy việc áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ là thỏa đáng, trong quá trình giải quyết, nếu phát hiện đảng viên khiếu nại còn có một số vi phạm nữa nhưng chưa được xem xét, xử lý thì tổ chức đảng giải quyết khiếu nại xem xét, quyết định việc có hay không việc tiếp tục xem xét, xử lý.

**Hỏi:** Trường hợp đảng viên vi phạm trong quản lý kinh tế, được thanh tra nhà nước kết luận là cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản xã

hội chủ nghĩa và bị kỷ luật hành chính bằng hình thức cách chức, cơ quan pháp luật đã khởi tố vụ án, nhưng chưa khởi tố bị can.

Tổ chức đảng có thẩm quyền có thể căn cứ vào kết luận của thanh tra để xem xét, xử lý kỷ luật hay phải ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng trước?

**Trả lời:**

Tại Khoản 2, Điều 17, Quy định số 22-QĐ/TW quy định:

*“Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ quan thanh tra, kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán; không cần quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên trở lại sinh hoạt mới xem xét, xử lý kỷ luật. Sau khi có bản án hoặc quyết định của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán, nếu thấy cần thiết, tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật xem xét lại việc kỷ luật đối với đảng viên đó”.*

Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 28, Quy định số 22-QĐ/TW quy định:

*“Việc đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên, đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng nhằm ngăn chặn hành vi gây trở ngại cho việc xem xét, kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền hoặc hành vi làm cho vi phạm trở nên nghiêm trọng hơn.*

*Đảng viên, cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp ủy và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp*

☞ luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam thì phải đình chỉ sinh hoạt đảng; cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng đương nhiên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy; cấp ủy viên bị khởi tố thì phải đình chỉ sinh hoạt cấp ủy nhưng vẫn được sinh hoạt đảng”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ vào kết luận thanh tra để chủ động tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Sau này, khi có bản án hoặc quyết định của tòa án, nếu thấy cần thiết thì tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại kỷ luật đảng đối với đảng viên đó.

Việc ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên chỉ thực hiện trong trường hợp đảng viên (kể cả cấp ủy viên) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp ủy và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam. Trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên có vi phạm nhưng chưa bị khởi tố bị can nên chưa phải đình chỉ sinh hoạt đảng./.

## TĂNG CƯỜNG...

(Tiếp theo trang 14)

Các trường học trên địa bàn huyện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và gia đình; tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè; đề nghị các tổ chức Đoàn, Đội tại địa phương nhận xét, đánh giá học sinh sau kỳ nghỉ hè. Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, phát triển năng khiếu; tạo môi trường hỗ trợ trẻ em, thanh, thiếu niên, học sinh có các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giáo dục kỹ năng sống và bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động trong kỳ nghỉ hè năm 2023. Tuyên truyền, quán triệt học sinh không được thả điều gần lưới điện cao áp, không thực hiện các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; sự nguy hiểm khi xảy ra sự cố về điện gây mất an toàn điện và tính mạng con người; đồng thời, phối hợp với Điện lực thành phố Bắc Giang trong công tác tuyên truyền và ký cam kết về nội dung không tham gia thả điều, vật bay gần các công trình lưới điện cao áp tại các trường học trên địa bàn... ☞

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo công an xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể, trường học trên địa bàn tổ chức tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và gia đình; bàn giao học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè; quản lý, giám sát các hoạt động của học sinh trong thời gian nghỉ hè tại địa phương, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em thông qua các kênh truyền thông như: Mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh... Rà soát lại toàn bộ hệ thống biển báo, rào chắn... đã được triển khai trên địa bàn để khắc phục, sửa chữa kịp thời nếu có hư hỏng. Đồng thời tiếp tục tăng cường bổ sung biển cảnh báo, rào chắn và các biện pháp khắc phục khác tại các địa điểm nguy cơ cao như ao, hồ, sông... dẫn đến tai nạn, thương tích trẻ em. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trên địa bàn, nhất là tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao./.



## TIN TRONG HUYỆN

### THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SỬ DỤNG CỜ ĐẢNG

Thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 về thực hiện Quy định của Ban Bí thư về việc sử dụng cờ Đảng và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 3179-CV/TU ngày 07/6/2023; Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU, ngày 14/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện nghiêm các Quy định của Ban Bí thư về sử dụng cờ Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của nội dung Quy định 99-QĐ/TW, tập trung làm rõ nguyên tắc, quy cách, cách thức sử dụng cờ Đảng, các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng cờ Đảng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lá cờ Đảng...; Các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.../.

### THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ SỐ 22-CT/TW NGÀY 25/5/2023 VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2024-2029.

Ngày 22/5/2023, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, năm 2024 sẽ diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân. Để Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị.../.


### TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, ỨNG PHÓ VỚI NGUY CƠ NẮNG, NÓNG VÀ NĂM 2023

Thực hiện Công văn số 2619/UBND-KTTH ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh, ứng phó với nguy cơ nắng nóng và năm 2023; Chủ tịch UBND huyện đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện. Thời gian thực hiện từ ngày 22/5/2023 đến ngày 30/6/2023.../.

### ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HUYỆN YÊN DŨNG LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 15/6/2023, LĐLĐ huyện tổ chức đại hội công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, tập hợp đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, phát huy năng lực sáng tạo, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII đề ra. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028, với 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Trọng Đông, Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa VIII được tái cử giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa IX và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.../.

### TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO 11 HỌC SINH

Ngày 16/6/2023, Chi bộ trường THPT Yên Dũng số 2 trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Dũng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 13 đoàn viên ưu tú, trong đó có 11 đoàn viên là học sinh lớp 12 có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện. Như vậy, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ huyện Yên Dũng đã ra quyết định kết nạp 30 học sinh ưu tú vào Đảng; trong đó, năm 2020 kết nạp 

☞ 2 học sinh; năm 2021 kết nạp 2 học sinh; năm 2022 kết nạp 15 học sinh; từ đầu năm 2023 đến nay, kết nạp 11 học sinh.../.

### **HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020-2025**

Ngày 19/6/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị, các đại biểu được xem video clip về kết quả sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, huyện Yên Dũng đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt khá, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra đến năm 2025. Ngoài ra, các đại biểu tham luận sôi nổi tại Hội nghị. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng khen thưởng 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII./.

### **ĐẠI BIỂU HỖND TỈNH, HUYỆN, XÃ TIẾP XÚC VỚI CỬ TRI XÃ TƯ MAI, ĐỒNG VIỆT, TÂN AN, HƯƠNG GIÁN, QUỲNH SƠN**

Trong tháng 6/2023, Tổ đại biểu HỖND tỉnh, huyện tiến hành tiếp xúc với cử tri xã Tư Mai, Đồng Việt, Tân An, Hương Gián, Quỳnh Sơn trước kỳ họp thứ 11 HỖND tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ 11 HỖND huyện khoá XX và kỳ họp thứ 7 HỖND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, sau khi nghe các báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, xã trong 6 tháng đầu năm 2023; thông báo về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HỖND huyện. Tiếp thu các ý kiến của cử tri, các đồng chí đại biểu HỖND tỉnh, huyện đã giải trình, làm rõ thuộc thẩm quyền, các ý kiến khác chuyển các cơ quan chuyên môn tiếp thu làm rõ, trả lời theo quy định./.

### **KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TẠI XÃ ĐỨC GIANG, THỊ TRẤN TÂN AN NĂM 2023**

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch chỉ đạo diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm

cứu nạn tại xã Đức Giang, thị trấn Tân An năm 2023. Theo kế hoạch, nội dung diễn tập chia làm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1: Thông báo tình hình thời tiết khí hậu thủy văn, chuyển cấp báo động, chuyên địa phương vào tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng đối phó với tình huống lụt, bão; Giai đoạn 2: Thực hành xử lý một số tình huống, tìm kiếm cứu nạn; Giai đoạn 3: Kết thúc diễn tập (Tổng kết, nhận xét, rút kinh nghiệm diễn tập). Thời gian diễn tập dự kiến 1/2 ngày (Ngày 25/7/2023), tại địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Đức Giang, thị trấn Tân An; Tại khu vực đê Hữu Thương Ba Tổng đoạn K11+800 đến K12+800 (thôn Bến Nghệ Cả, xã Đức Giang); UBND xã Đức Giang.../.

### **CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN**

Theo Kế hoạch của UBND huyện, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại các điểm thi trên địa bàn huyện: 1.916 học sinh. Trên địa bàn huyện có 03 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với 82 phòng thi, tại 03 điểm thi: Điểm thi tại Trường THPT Yên Dũng số 1, điểm thi tại Trường THPT Yên Dũng số 2; điểm thi tại Trường THPT Yên Dũng số 3. Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi diễn ra từ ngày 27, 28, 29, 30/6/2023./.

### **VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng đã thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết đối với 101 tin báo, tố giác tội phạm, 96 vụ/ 144 bị can trong giai đoạn điều tra, 59 vụ/93 bị can trong giai đoạn truy tố, 71 vụ/ 125 bị cáo trong giai đoạn xét xử, trong đó phối hợp với Cơ quan điều tra làm rõ, khởi tố mới đối với một số vụ đáng chú ý... Xác định 10 vụ án trọng điểm, phối hợp với Tòa án thực hiện 11 phiên tòa rút kinh nghiệm, 15 phiên tòa xét xử trực tuyến, số hóa 27 hồ sơ vụ án hình sự. Thông qua công tác kiểm sát, đã ban hành 26 yêu cầu, 01 kháng nghị, 07 kiến nghị phòng ngừa, 07 kiến nghị vi phạm, trực tiếp kiểm sát 15 cuộc tại Công an huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.../.

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC GIANG BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM THỰC THI NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI**

Ngày 07/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; phát huy nhân tố con người, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 và được phổ biến đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên để thực hiện./.

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 18/5/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH PHỤC HỒI, TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG CỦA UBND TỈNH**

Ngày 12/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Kế hoạch đặt ra mục tiêu tổng quát nhằm xây dựng Bắc Giang trở thành tỉnh có thương hiệu du lịch; là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đông Bắc bộ, Trung du và Miền núi phía Bắc.; đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch của tỉnh hiệu quả, bền vững; từng bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh... và các mục tiêu cụ thể. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh xây dựng các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện

như: Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch Bắc Giang theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững; Tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Bắc Giang; Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu, điểm du lịch trọng điểm; Phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.../.

**HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW, NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**

Ngày 12/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn tỉnh Bắc Giang có 56 điểm cầu trực tuyến với 3.181 đại biểu tham dự. Hội nghị diễn ra nghiêm túc, hiệu quả tại các điểm cầu theo quy định./.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH ĐỎ LẦN THỨ X VÀ TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU TIÊU BIỂU TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XV, NĂM 2023**

Ngày 19/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh khai mạc chương trình Hành trình đỏ lần thứ X và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, năm 2023. Nhân dịp này, toàn tỉnh có 624 điển hình tiêu biểu (tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ) trong phong trào HMTN tỉnh được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh khen thưởng. Riêng tại chương



☞ trình Hành trình đỏ có 128/624 điển hình được tôn vinh. Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội HMTN. Kết quả, ngày 19/6, Ban tổ chức tiếp nhận 1.763 đơn vị máu an toàn, đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.../.

### **HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ 2 ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO BẢN THẢO CUỐN SÁCH “LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG, TẬP III (2005-2020)”**

**N**gày 20/6/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học lần thứ 2 đóng góp ý kiến vào bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, tập III (2005-2020)”. Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá, giai đoạn 2005-2020 là thời kỳ lịch sử phát triển mạnh mẽ, toàn diện; vì vậy, cuốn sách cần thể hiện rõ nét sự chuyên mình của tỉnh Bắc Giang. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ báo cáo Tỉnh ủy giao cho Ban Biên tập biên soạn nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội thảo, kịp thời sưu tầm tư liệu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh để xuất bản, phát hành vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024)/.

### **BẮC GIANG: LIÊN HOAN CÁC CLB DÂN CA, DÂN VŨ TIÊU BIỂU**

**N**gày 21/6/2023, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang (TP Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ (CLB) dân ca, dân vũ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2023. Tham gia liên hoan có 10 CLB nghệ thuật quần chúng của 10 huyện, thành phố với gần 700 diễn viên không chuyên, nghệ nhân. Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức trao giải A, B, C cho các chương trình xuất sắc và giải toàn đoàn./.

### **BẮC GIANG ĐỨNG THỨ 2 CẢ NƯỚC VỀ THU HÚT NGUỒN VỐN FDI**

**6** tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến làn sóng đầu tư, song thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang vẫn đạt kết quả khá tích cực, đặc biệt là các dự án đầu tư mới thuộc khối FDI. Tính đến hết ngày 15/6/2023, toàn tỉnh đã thu hút được 1.305,27 triệu USD tổng vốn đầu tư quy đổi, tăng 44% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay, Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước về kết quả thu hút nguồn vốn FDI (sau thành phố Hà Nội)/.

### **THỰC HIỆN ĐÚNG QUY ĐỊNH TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP**

**Đ**ể bảo đảm thực hiện đúng quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3351/UBND-NC về việc chấn chỉnh hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC cho người dân, doanh nghiệp, thu phí, lệ phí theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo khác có liên quan. Chỉ đạo, chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng những nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC./.

### **1. Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/7/2023**

Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

### **2. Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023**

Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022.

Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2007.

Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình.

### **3. Nghị định 24/2023/NĐ-CP về mức lương cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023**

Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày

01/7/2023 là 1.800.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Nghị định 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

### **4. Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023**

Luật Thanh tra 2022 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022.

Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Thanh tra 2010.

Các cuộc thanh tra có quyết định thanh tra được ban hành trước ngày 01/7/2023 thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra 2010.

### **5. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023**

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023./.

## ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7/2023

1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

3. Tiếp tục tuyên truyền các giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Công văn 841-CV/HU ngày 08/5/2023.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền việc sơ kết giữa nhiệm kỳ, đặc biệt là kết quả hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV; các hoạt động tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XIX (dự kiến diễn ra trong 02 ngày 14-15/7/2023).

6. Tuyên truyền về các hoạt động đối nội và đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

7. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2023:

- Kỷ niệm 108 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2023).

- Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2023).

- Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

- Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2023).

- Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023).

- Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023).

### 8. Khẩu hiệu tuyên truyền

- *Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)!*

- *Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!*

- *Hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7!*

- *Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023)!*

- *Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!*

- *Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!*

- *Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!*

- *Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!*

- *Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!*

- *Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!*



## CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

**Tạ Quang Khải**

Phó Bí thư TT Huyện ủy

## CHỈ ĐẠO NỘI DUNG

**Dương Văn Đức**

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

## BIÊN TẬP

**Ban Biên tập**

Bản tin "Thông báo nội bộ"  
Huyện ủy Yên Dũng

## KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

**Thanh Lâm**

Nguồn tài liệu:  
Huyện ủy, HỖND – UBND,  
các phòng, ban, cơ quan  
trực thuộc huyện và các CTV.

## TRONG SỐ NÀY

### HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

■ Bác Hồ với Công đoàn Việt Nam

### GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

■ Tấm gương hội viên nông dân học tập và làm theo Bác

### TIN TRONG HUYỆN

■ Một số kết quả trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy Yên Dũng 6 tháng đầu năm 2023

■ Một số bài học kinh nghiệm sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

■ Một số giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII

■ Kế hoạch tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn huyện

■ Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện trong thời gian qua

■ Tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh dịp hè năm 2023 trên địa bàn huyện

■ Không thể xuyên tạc được chính sách đối với người có công của Đảng và Nhà nước ta

### HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

### TIN TRONG HUYỆN

### TIN TRONG TỈNH

### CHÍNH SÁCH MỚI

### ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7/2023

**Ảnh bìa 1:** Đồng chí Thạch Văn Chung – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HỖND huyện trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Dũng lần thứ XXII.

In 520 bản, khổ 19 x 27cm. Bản tin xuất bản hàng tháng. **Chế bản và in tại Nhà in Báo Bắc Giang, địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 0204.3526656. Giấy phép xuất bản số 03/GP-XBBT do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Giang cấp ngày 03 tháng 01 năm 2023.**



Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện tại thị trấn Nham Biễn



Đ/c Nguyễn Hữu Hưng – Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong Tháng cao điểm vận động Nhân dân tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện năm 2023.